

**เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB
เรื่อง แอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์กรมอนามัย (DOH PHONE) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(รอบ ๕ เดือนหลัง)**

Assessment

๑. มีการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยกลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร มีขอความร่วมมือและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มทำเนียบนามกรมอนามัยโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ปีละ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท และมีการจัดทำหนังสือสอบถามข้อมูลรายชื่อจากเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
๒. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม โดยมีการศึกษาข้อมูลการจัดทำทำเนียบนามและนำไปพัฒนาจัดทำเป็นการแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์กรมอนามัย

**แผนการบริหารจัดการแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์กรมอนามัย (DOH PHONE) และการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน
โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตามแนวคิด PIRAB**

P - Partner	I - Invest	R : Regulate and Legislate	A : Advocate	B : Build Capacity
- หน่วยงานกรมอนามัยทุก ระดับทั้งส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานด้านการสื่อสารให้ สอดคล้องกับบริบทและเกิด การพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) เกิดการสื่อสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ	- สนับสนุนให้หน่วยงานและ ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการมีระบบแอปพลิเคชัน สมุดโทรศัพท์กรมอนามัย ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ การใช้งานโปรแกรมสามารถ ติดตั้งการใช้งานในระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือระบบแอน ดรอยด์ มีระบบบริหารจัดการ	- จัดทำคู่มือแอปพลิเคชัน สมุดโทรศัพท์กรมอนามัย (DOH PHONE) และการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งาน โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ - สนับสนุนมาตรการลดปริมาณ การใช้กระดาษ กรมอนามัย ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด	- ส่งสร้างและพัฒนาระบบให้ รองรับระบบปฏิบัติการ IOS เพื่อตอบสนองการใช้งานให้ ครอบคลุมทั้ง ๒ ระบบ - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การใช้งาน และเชิญชวน เจ้าหน้าที่กรมอนามัยทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานร่วมกัน - จัดทำคลิปวิดีโอเป็น Sport	- สนับสนุนองค์ความรู้ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานมีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถถ่ายทอด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้/นวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็น ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการ พัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และการบรรลุ เป้าหมายของหน่วยงานในด้านการ

P - Partner	I - Invest	R : Regulate and Legislate	A : Advocate	B : Build Capacity
<p>ทันเหตุการณ์</p> <p>- สำนักงานเลขาธิการกรม ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดแอปฯ มาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในการค้นหาเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ภายใน กรมอนามัย</p>	<p>หมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้งบประมาณต่ำใน การดำเนินการ</p> <p>- ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง ของการดำเนินงานการบริหาร จัดการงบประมาณโปรแกรม ที่เหมาะสมกับการใช้งานและ ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์</p>		<p>DOH Phone และเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=L๔EcoNvnntM) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายกรมอนามัยและนำคลิป วิดีโอขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน https://oots.anamai.moph.g o.th/th/vdo-gallery/๓๓๑๐ - จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานแอปพลิเคชันสมุด โทรศัพท์ กรมอนามัย (DOH Phone) สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ ระบบแอนดรอยด์ เพื่อเป็นแนวทาง ในการนำมาพัฒนารูปแบบ แอปพลิเคชันที่เหมาะสมของ กรมอนามัย และอำนวยความสะดวก ในการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ สธ ๐๙๐๑.๐๒/ว ๑๐๗๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p>	<p>ประสานงานกรมอนามัย</p> <p>- ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ Admin ของหน่วยงานกรมอนามัย ในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุด โทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงาน เลขาธิการกรม คือ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและประทับใจ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ Admin สามารถ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ ได้อย่างถูกต้อง</p>

